

น.ศูริโย
แห่งมอนโกรเวโย
พระสังฆราช

สดด 34:16-18,
19-20,22

ทำวัตรเช้าที่ 4

บทอ่านที่ 1

ปชญ 2:1ก,12-22

ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าใช้เหตุผลผิด ๆ คิดว่า

“เราจงดักข่มทำร้ายผู้ชอบธรรม เพราะเขาทำให้เรารำคาญใจ เขาต่อต้านกิจการของเรา เขาตำหนิเราว่าฝ่าฝืนธรรมบัญญัติ กล่าวหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามการอบรมที่ได้รับ เขาอ้างว่าเขารู้จักพระเจ้า เรียกตนเองว่าเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเขาเป็นการดิ้นรนความรู้สึกรบกวนใจของเรา เพียงแต่เห็นเขา เราก็กินไม่ได้ เพราะชีวิตของเขาไม่เหมือนกับผู้อื่น ความประพฤติของเขาก็ต่างกับของเรามาก เขาคิดว่าเราเป็นคนไร้ค่า เขาหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตของเราประหนึ่งว่าเป็นสิ่งปฏิกูล เขาประกาศว่าผู้ชอบธรรมจะมีความสุขในวาระสุดท้าย อดอ้างว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเขา เราจึงดูเลิดว่าคำพูดของเขาจะจริงหรือไม่ เราจึงพิสูจน์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เขาในวาระสุดท้าย ถ้าผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงปกป้องเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นเงื้อมมือของศัตรู เราจึงสาปแช่งและทรมาณลงใจเขา ให้อ่านว่าเขาอ่อนโยนเพียงใด และจงทดสอบว่าเขาอดทนเพียงใด เราจึงตัดสินใจโทษให้เขาตายอย่างอัปยศ ถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาพูด พระเจ้าจะทรงคอยดูแลเขา”...

พระวรสาร

ยน 7:1-2,10,25-30

หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี พระองค์ไม่ทรงพระประสงค์จะเสด็จไปทั่วแคว้นยูเดีย เพราะชาวยิวกำลังพยายามจะฆ่าพระองค์ งานฉลองเทศกาลอยู่เพิงของชาวยิวใกล้เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บรรดาพี่น้องของพระองค์ขึ้นไปร่วมงานฉลองแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปด้วยอย่างเงียบ ๆ ไม่ทรงประสงค์จะให้ผู้คนเห็น ชาวยิวบางคนพูดว่า “คนนี้มีเชื้อหรือที่เขาพยายามจะฆ่า ดุซึ คนนี้กำลังพูดคุยอย่างเปิดเผย และไม่มีใครห้ามปรามเขา หรือบางทีบรรดาหัวหน้าอาจยอมรับว่าเขาเป็นพระคริสต์ พวกเรารู้ว่าคนนีมาจากไหน พระคริสตนั้น เมื่อเสด็จมา ไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เสด็จมาจากไหน”

ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงสอนในพระวิหาร พระองค์ตรัสเสียงดังว่า “ท่านทั้งหลายรู้จักเรา และรู้ว่าเรามาจากไหน เราไม่ได้มาตามใจตนเอง พระองค์ผู้ทรงส่งเรามาทรงสั่งจะ ท่านไม่รู้จักพระองค์ แต่เรารู้จักพระองค์ เพราะเรามาจากพระองค์ และพระองค์ทรงส่งเรามา”...



ยากที่ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าจะยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้ชอบธรรมได้ ชาวยิวและพระเยซูเจ้าก็ไม่อาจก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ได้ ชาวยิวเชื่อว่าพระเมสสิยาห์จะ “ปรากฏ” มาอย่างลับลับโดยไม่มีใครรู้ว่าเสด็จมาจากไหน พวกเขาหลงคิดว่าจะพบพระเจ้าได้ก็เฉพาะในปรากฏการณ์ไม่ปกติ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในข้อจำกัดของพวกเขา เพราะพระองค์ไม่เคยจากเราไปไหนในยามปกติ

แต่ข้อจำกัดเหนืออื่นใดก็คือ พวกเขาจับไม่ได้ที่พระองค์ตรัสชนิดที่ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิ์จะพูดได้เหมือนพระองค์ “เรารู้จักพระเจ้า เพราะเรามาจากพระองค์ และพระองค์ทรงส่งเรามา”

หากสิ่งที่พระองค์ตรัสไม่เป็นความจริง พระองค์ก็กล่าวผิดสวาทตามที่ชาวยิวกล่าวหา แต่หากสิ่งที่พระองค์ตรัสเป็นความจริงล่ะ เราจะตอบรับพระองค์อย่างไร?

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012/2555

ยน 7.1-2,10,25-30

บทเทศน์

มนุษย์ไม่อาจอธิบายหลายปัญหาเกี่ยวกับจักรวาลด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่สามารถอธิบายด้วยความเชื่อ เราไม่มองเห็นความเชื่อในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง และทรงรักษาพลังของแกแล็กซี่ให้อยู่ในระเบียบด้วยกลมกลืนกัน

นักบุญเปาโลกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เราองไม่เห็น

ทรงเป็นบุตรคนแรกในบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวง

เพราะสรรพสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็น เทพนิกรบัลลังก์ เทพนิกรนาย เทพนิกรอำนาจ ล้วนถูกสร้างโดยพระองค์ทั้งสิ้น

ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์

พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งและสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์” (คส 1.15-17)

พระวรสารวันนี้บอกเราว่า ถ้าหัวใจเรามีคมน เราจะไม่ยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ พระบิดาเจ้าทรงส่งพระองค์มาในโลกนี้เพื่อช่วยเราให้รอดด้วยการสละพระชนมชีพของพระองค์

ยิ่งใกล้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เราทุกคนควรรู้จักพระองค์ดีขึ้นและยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ไถ่กู้